

มติสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอเสนอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

ขอเสนอที่ประชุมสภาสถาบันเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ตามที่ คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ

เหตุผล เนื่องจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหา มีแนวทางการบริหารตามวิสัยทัศน์และนโยบายสถาบัน มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมการบิน มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นผู้นำ มีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะสามารถบริหารวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้จัดทำแผนบริหารวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ตามวาระ ๔ ปี ซึ่งประกอบไปด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์และวิธีการในแต่ละปีให้ชัดเจน รวมทั้งจัดลำดับความสำคัญว่า จะดำเนินการในแต่ละปี ในเรื่องอะไรบ้าง โดยให้เน้นว่า ในปีที่ ๑ จะดำเนินการเรื่องเร่งด่วนเรื่องใดบ้าง

๒. ให้สร้างความร่วมมือและเชื่อมโยงกับคณะอื่น ๆ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและทำงานวิจัยร่วมกัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่สภาสถาบันได้มีคำสั่งที่ ๐๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาตามกำหนดการในการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ แล้ว นั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยหัวหน้าส่วนงานวิชาการ และหัวหน้าส่วนงานอื่น พ.ศ. ๒๕๕๔ เรียบร้อยแล้ว และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้เสนอรายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น พนักงานสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ก่อนการพิจารณาออกเสียงลงมติคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัย  
อุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ที่ประชุมได้ดำเนินการตาม “ข้อ ๑๘ ก่อนการพิจารณาลงมติผู้สมควรดำรง  
ตำแหน่งหัวหน้าส่วนงานวิชาการ ให้ผู้รับการเสนอชื่อแถลงวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหาร  
ส่วนงานวิชาการต่อสภาสถาบันอีกครั้งหนึ่ง” ของข้อบังคับสถาบัน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ  
สรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยได้เชิญผู้ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ามาในห้องประชุม  
เพื่อแถลงวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนงานการบริหารวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติต่อสภาสถาบัน  
พร้อมทั้งสัมภาษณ์ และเมื่อสัมภาษณ์ผู้ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเสร็จสิ้น ที่ประชุม จึงดำเนินการตาม  
ข้อบังคับสถาบันดังกล่าว “ข้อ ๑๙ การออกเสียงลงมติของสภาสถาบันเพื่อคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่ง  
หัวหน้าส่วนงานวิชาการ ให้ออกเสียงลงคะแนนแบบลับ โดยกรรมการสภาสถาบันซึ่งได้รับแต่งตั้งให้เป็น  
กรรมการสรรหาหัวหน้าส่วนงานวิชาการนั้น ๆ แล้ว ไม่มีสิทธิลงมติออกเสียง”

ในการนี้ ที่ประชุมสภาสถาบัน ได้ออกเสียงลงมติ แบบลับ ในบัตรออกเสียงที่จัดเตรียมไว้  
เพื่อคัดเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ ผลปรากฏว่า  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ได้รับคะแนนเสียงลงมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้สมควรดำรง  
ตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร  
ลาดกระบัง

**มติที่ประชุม**

๑. อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ อยู่เย็น ให้ดำรงตำแหน่ง  
คณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยี  
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทั้งนี้ นับจากวันถัดจากวันประชุม  
สภาสถาบันเป็นต้นไป
- ๒.ให้นำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาคณบดีวิทยาลัยอุตสาหกรรม  
การบินนานาชาติไปดำเนินการ และให้นำเสนอการดำเนินการดังกล่าว  
ต่อสภาสถาบัน

ลงชื่อ .....

(อาจารย์พงศ์ทิพย์ อินทร์แก้ว)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาสถาบัน

เลขานุการสภาสถาบัน